

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
(CHIỀU NGÀY 11.10)

Kính thưa:

- *Đồng chí:*
- *Đồng chí:*
- *Đồng chí:*

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước hướng về Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, thực hiện Kế hoạch số 411 ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; và Công văn số 234 ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp”; được sự thống nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hôm nay, trên quê hương Trà Vinh anh hùng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới.

Chúng ta dành những giây phút đầu tiên của Đại hội để thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam, thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ thanh niên Trà Vinh, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “*Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên*”, noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng “*Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác*”, tuổi trẻ Trà Vinh hôm nay nguyện sống có lý tưởng cách mạng, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; không ngừng ra sức học tập, lao động, chiến đấu; quyết chí, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Trà Vinh giàu đẹp và phát triển.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Đại Hội vinh dự được đón tiếp

- Đồng chí **Nguyễn Phạm Duy Trang** – *Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương*

- Đồng chí

- Đồng chí

đến dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí (Đại biểu, khách quý,) phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới **đại biểu** là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hơn **47.000** cán bộ, đoàn viên trong tỉnh hội tụ về đây trong niềm vui chung, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội.

Sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu, khách quý hôm nay là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp,... đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ thanh thiếu nhi được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực được tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân và phù hợp nguyện vọng của tuổi trẻ.

Với tinh thần “*Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên*”, tuổi trẻ Trà Vinh đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành của thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà càng được khẳng định. Đoàn viên, thanh niên đã luôn xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch; tập trung tuyên truyền và thực hiện “*mục tiêu kép*” vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tích cực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước chiến thắng đại dịch. Trong lúc khó khăn, đoàn viên, thanh niên càng đề cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ Nhân dân cùng vượt qua khó khăn do đại dịch.

Tuy nhiên, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên có biểu hiện “*nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị*”, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương. Tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu nhi, chứng tỏ trong phương pháp tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn chúng ta còn có những vấn đề chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao; Việc nắm bắt và định hướng tư tưởng thanh thiếu nhi ở một số địa phương, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời.

Trong tổ chức phong trào hành động cách mạng, một số hoạt động còn nặng về “bề nổi”. Một số phong trào mới chỉ thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững;

Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên, chưa chịu khó nghiên cứu, học tập để nâng cao nghiệp vụ, còn thụ động trong thay đổi phương pháp làm việc, thiếu tính sáng tạo và tính quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, chưa thật sự lăn xả với phong trào, đồng hành cùng mô hình, ý tưởng của thanh niên; Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ Đoàn các cấp có nơi chưa đảm bảo; chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư chưa cao; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn,...

Chúng ta không khởi đản trở, suy nghĩ: Phải làm sao để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn hơn nữa, phải làm sao để các phong trào hành động cách mạng ngày càng thiết thực, hiệu quả và lan tỏa hơn nữa thu hút sự tự nguyện tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, đóng góp được nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Những đản trở, suy nghĩ đó sẽ tiếp tục được chúng ta chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục tại Đại hội lần này.

Kính thưa Đại hội!

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự tác động tiêu cực mặt trái của internet, mạng xã hội, với những thời cơ và thách thức đan xen, tình hình mới, thời cơ mới, thách thức mới đang và sẽ đặt ra cho tổ chức Đoàn chúng ta những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới.

Vì vậy, tại sự kiện quan trọng này, đề nghị đại biểu thể hiện rõ trách nhiệm của mình, làm việc tích cực phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đánh giá một cách toàn diện, khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ X, tìm và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 thật phù hợp, mang tính khả thi cao và đặc biệt là phải giải quyết được các nhu cầu của thanh thiếu nhi trong bối cảnh nhiều thách thức đang đặt ra. Tiếp tục thảo luận, đóng góp cho văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội cũng có nhiệm vụ, xem xét và lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI, thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, là tác giả của những phong trào mới, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, truyền cảm hứng, dẫn dắt phong trào, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ khả năng, trí tuệ, đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Kính thưa Đại hội!

Từ nhiều tháng nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI.

Đại hội trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ và các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Trà Vinh.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà, với nhiệt huyết và sáng tạo, bằng những việc làm và hành động cụ thể lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Với tinh thần **“KHÁT VỌNG - ĐOÀN KẾT - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN”**, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển của thanh niên; góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Trà Vinh là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!